

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

การประชุม กสม. ด้านบริหาร ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ สำนักงาน กสม. และการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมีนางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ ประธาน กสม. เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. ข้อเสนอจากการประชุมร่วมกับคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบร่างข้อเสนอเกี่ยวกับแนวทางการประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่าง กป.อพช. กับ กสม. และการจัดประชุมร่วมกันระหว่าง กป.อพช. กับ กสม. และมอบสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน สำนักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน และสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. ประมวลการค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมการอภิปรายโต๊ะกลมระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคและระดับชาติในอาเซียนและสหภาพยุโรป

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมการอภิปรายโต๊ะกลมระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคและระดับชาติในอาเซียนและสหภาพยุโรป (Roundtable Discussion between Regional and National Human Rights Institutions in ASEAN and EU) ภายใต้การประชุมหารือทางนโยบายว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของอาเซียนและสหภาพยุโรป ครั้งที่ ๔ (4th ASEAN-EU Policy Dialogue on Human Rights) ณ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ (รวมวันเดินทางไป - กลับ) และมอบหมายสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศดำเนินการตามความเห็นของที่ประชุม

๓. การจัดประชุมรับฟังความเห็นต่อร่าง กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.

ที่ประชุม กสม. มีมติรับทราบ ว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่าง กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. โดยยกเลิกโรคควิดโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ แต่กำหนดโรคจิต (Psychosis) หรือโรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood Disorders) ที่ปรากฏอาการเด่นชัดรุนแรงหรือเรื้อรัง และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ เป็นลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการ นั้น ภาควิชาการมีข้อห่วงกังวลว่าจะเป็นการละเมิดสิทธิคนพิการ จึงเห็นควรจัดให้มีการรับฟังความเห็นจากภาควิชาการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันจันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลต่อไป

๔. ข้อพิพาทระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกับราษฎร

ที่ประชุม กสม. มีมติรับทราบเรื่อง กสม.ปริดา ได้หารือกับเลขาธิการ กสม. ต่อกรณีข้อพิพาทระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.ภูเก็ต) กับราษฎร โดยเลขาธิการ กสม. ได้ประสานไปยังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (นายก อบจ.ภูเก็ต) ทำให้ยังไม่มีกรณีรื้อถอนบ้านพักแต่อย่างใด ทั้งนี้ ข้อพิพาทดังกล่าวเกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน เนื่องจากยังไม่มีมติชัดเจนในทางนโยบายและการดำเนินการเรื่องโฉนดชุมชน และมอบให้สำนักงาน กสม. ดำเนินการตามความเห็นที่ประชุมต่อไป

๕. กสม.สุภัทรา ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS เพื่อจัดทำสื่อบทสัมภาษณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี วันเด็กผู้หญิงสากล

ที่ประชุม กสม. มีมติรับทราบเรื่อง กสม.สุภัทรา ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS ต่อสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของเด็กผู้หญิง เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อจัดทำสื่อบทสัมภาษณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี วันเด็กผู้หญิงสากล โดยออกอากาศในช่วงข่าวภาคเที่ยง ของวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕